



คำสั่ง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม  
ที่ 32 /2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล  
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา

เพื่อให้การจัดพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

**กรรมการอำนวยการ**

ผู้อำนวยการและรองคณบดี	(อาจารย์พรพรหม	ชัยฉัตรพรสุข)	ประธาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา	อุดมั่ง)	รองประธาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	(อาจารย์พรเทพ	ทองตั้ง)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์ ดร.ภัทรภร	เจนสุทธิเวชกุล)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา	(อาจารย์ทัศนีย์	ศรีพิพัฒน์)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(อาจารย์ศยามล	นามสุบิน)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ	(อาจารย์วราเดช	กัลยาณมิตร)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(อาจารย์ ดร.กวรรณ	แสงตระกูล)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถวดี	นันทาภินัย)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(อาจารย์สุพิศม์	ฝีกฝน)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(อาจารย์สุมิตรรา	คุณวัฒน์บัณฑิต)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(อาจารย์กมลชนก	สภณวัฒน์)	กรรมการและเลขานุการ

**กรรมการฝ่ายพิธีการ**

อาจารย์สุมิตรรา	คุณวัฒน์บัณฑิต	หัวหน้า
อาจารย์ณัฐฐริญา	ชินะพัฒน์วงศ์	กรรมการ
อาจารย์ ดร. เฉลิมลาภ	ทองอาจ	กรรมการ
อาจารย์อนุรักษ์	อินโองการ	กรรมการ
อาจารย์ศิรดา	ทองเชื้อ	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายเข้าร่วมพิธี**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชณิษฐ	คำทอน	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยการ	ศิรีรัตน์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชริน	สงวนผลไพโรจน์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒน์ิตา	นำแสงวานิช	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร	หรรษานิมิตกุล	กรรมการ
อาจารย์สุจินต์	วัฒน์ะรัตน์	กรรมการ
อาจารย์ปรีชา	สุริยะ	กรรมการ
อาจารย์ธนยศ	พุทธพงศ์	กรรมการ
อาจารย์พิสันธนี	ศรีดุรงฤทธิ์	กรรมการ
อาจารย์จารุภัทร	สุฉินไณ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณย์พร	ยินดีสุข	กรรมการ
อาจารย์ ดร. เฉลิมลาภ	ทองอาจ	กรรมการ
อาจารย์อภันตรี	ศรีปานเงิน	กรรมการ

อาจารย์มานพ	พินิจพันธ์	กรรมการ
อาจารย์พิศลาวัฒน์	ศุภอุทุมพร	กรรมการ
อาจารย์ทินวัฒน์	นาคศรีอาภรณ์	กรรมการ
อาจารย์ ดร.อติญา	วงษ์วาท	กรรมการ
อาจารย์อุษาสุดา	ภูษณสุวรรณศรี	กรรมการ
อาจารย์เกษตร	ชื่นค้า	กรรมการ
อาจารย์อนุรักษ์	อินเื่องการ	กรรมการ
อาจารย์ศศิธร	เหลื่องจินดา	กรรมการ
อาจารย์ไพโรจน์	เื่องตัว	กรรมการ
อาจารย์จารุภา	กิจเจริญปัญญา	กรรมการ
อาจารย์กชกร	เทศมยา	กรรมการ
อาจารย์วชิรวิทย์	ข้างแก้ว	กรรมการ
อาจารย์โมริสา	ขันทีท้าว	กรรมการ
อาจารย์ ดร.รับขวัญ	ภูษาแก้ว	กรรมการ
อาจารย์บุญฤทธิ	บุญมา	กรรมการ
อาจารย์วิทยานนท์	ชาวสังข์	กรรมการ
อาจารย์กัมปนาท	ไชยรัตน์	กรรมการ
อาจารย์ปริญญาวัฒน์	ธรรมา	กรรมการ
อาจารย์ ดร.กุลนิดา	ปลื้มปิติวิริยะเวช	กรรมการ
อาจารย์พริ้วฝน	เทียนศรี	กรรมการ
อาจารย์เขตโสภณ	โพธิ์ศรี	กรรมการ
อาจารย์อรทัย	ชวนนิยมตระกูล	กรรมการ
อาจารย์วิทยา	อินโท	กรรมการ
<b><u>กรรมการฝ่ายวงโยธวาทิต</u></b>		
อาจารย์ ดร.อติญา	วงษ์วาท	หัวหน้า
อาจารย์สุปฏิษฐ์	แก้วกุลณิชัย	กรรมการ
<b><u>กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์</u></b>		
อาจารย์สุพิศนธ์	ฝึกฝน	หัวหน้า
นางสาววัชรพร	อภิรมยานนท์	กรรมการ
นายนิพนธ์	รักประทานพร	กรรมการ
<b><u>กรรมการฝ่ายจัดนิสิตช่วยงาน</u></b>		
อาจารย์ทัศนีย์	ศรีพิพัฒน์	หัวหน้า
อาจารย์ศิรดา	ทองเชื้อ	กรรมการ
อาจารย์สุดธิดา	ศรีจันทร์	กรรมการ
นายวิสุทธิ์ธรรม	แต่สุวรรณ	กรรมการ
<b><u>กรรมการฝ่ายจัดเครื่องเสียง ระบบถ่ายทอดสด และบันทึกวีดิทัศน์</u></b>		
นายพิเชษฐ์	ล่ามกิจจา	หัวหน้า
นางสาวสุรัตน์	ไชยพัฒน์	กรรมการ
นายสังวาลย์	บุตรกันหา	กรรมการ
<b><u>กรรมการฝ่ายพัสดุ</u></b>		
นางสาวมนัสวี	ประทุมทิพย์	หัวหน้า
นางสาวเบญจวรรณ	จันทร์ไต้	กรรมการ
นางสาวเสาวลักษณ์	สาระบุตร	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายงบประมาณ**

อาจารย์ ดร.กวรรณ	แสงตระกูล	หัวหน้า
อาจารย์ณภักซ์	พรหมแก้วงาม	กรรมการ
อาจารย์ ดร. พรทิพย์	ธีรภานนท์	กรรมการ
นางสาวมยุรี	มาสา	กรรมการ
นางสาวปัทมา	ชูชื่น	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายการเงิน**

นางสัททยา	เกาเวนิต	หัวหน้า
นางสาวอาภัสรา	จันทร์ดี	กรรมการ
นางสาวคณิงนิจ	เครืออนาคต	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายธุรการ**

นายโชคชัย	ชลันธร	หัวหน้า
นางรำไพโร	ทองคำ	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายผลิตเอกสาร**

นางอมร	นพตระกูล	หัวหน้า
นายวรพรชัย	ลาภกระโทก	กรรมการ
นายบุญเสริม	เกียรติวณิชพันธ์	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายประเมินผล**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถวดี	นันทาภินัย	หัวหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา	พิกุลกานตเลิศ	กรรมการ
อาจารย์ณัฐมน	ศรีสุข	กรรมการ
นายกมลภพ	เจนสุทธิเวชกุล	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และยานพาหนะ**

นายพรชัย	นระศรี	หัวหน้า
นายทองลุน	ตางจงราช	กรรมการ
นายเพชร	อูนแก้ว	กรรมการ
นายเสกสัน	จิตต์มงคล	กรรมการ
นางสาวสาคร	สิงห์ทอง	กรรมการ
นายสมชาย	น้ำแก้ว	กรรมการ
นายนิรุจ	สวยดี	กรรมการ
นายธงชัย	ศรีโมรา	กรรมการ
นายประมวล	พะยอมหอม	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยทั่วไป**

อาจารย์ศยามล	นามสุบิน	หัวหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำผึ้ง	ศุภอุทุมพร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์	บุบผโชติ	กรรมการ
อาจารย์อมรินทร์	อำพลพงษ์	กรรมการ
อาจารย์นาทพงศ์	หนูสวัสดิ์	กรรมการ
อาจารย์สิทธิชัย	สิงหะเสนา	กรรมการ
นายอนพัทธ์	กิตต์นพศักดิ์	กรรมการ
นางสาวชลธิชา	แช่เอี้ยว	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนในระดับชั้น****ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1**

อาจารย์วรกมล	สุนทรานนท์	หัวหน้า
อาจารย์อศินา	จินดารัตน์	กรรมการ
Teacher Robert Douglas	Saltman	กรรมการ
อาจารย์จตุติมาพร	เผ่าจินดา	กรรมการ
อาจารย์ จำสิบตรี ทยศ	ฐิตะธยศ	กรรมการ
อาจารย์ ดร.ธานินทร์	บุญญาลงกรณ์	กรรมการ
อาจารย์ถ่าน	หลินตาล	กรรมการ
อาจารย์อภิรดี	ณ สงขลา	กรรมการ
อาจารย์ฮานาฟีย์	ยี่สุนทรง	กรรมการ
อาจารย์ฐิติวิสต์	รัตนเย็นใจ	กรรมการ
อาจารย์สุวิตรา	เลิศวรรณวิทย์	กรรมการ
อาจารย์ณิชา	ทศแสนสิน	กรรมการ

**ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2**

อาจารย์จักรกฤต	ภูซังค์ประเวศ	หัวหน้า
อาจารย์นวล	บุญนาค	กรรมการ
Teacher Alex	Martinez	กรรมการ
อาจารย์จิรัชยา	ปิณฑานนท์	กรรมการ
อาจารย์นัยนา	ตรงประเสริฐ	กรรมการ
อาจารย์จักษณธณชนม์	เปรมนิรันดร์	กรรมการ
อาจารย์ธาดาพนิตสดี	ศุกลวิริยะกุล	กรรมการ
อาจารย์สรโรชา	อัครวาทินบุญ	กรรมการ
อาจารย์มณิการ์	ชูทอง	กรรมการ
อาจารย์ศุภกร	ชวาลกิจ	กรรมการ

**ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3**

อาจารย์ธนพัฒน์	ทองมา	หัวหน้า
อาจารย์กฤตรัตน์	กฤตวัฒน์วงศ์	กรรมการ
Teacher Edward James	Aldworth	กรรมการ
อาจารย์จารุวรรณ	ตันจันทร์พงศ์	กรรมการ
อาจารย์ชัญญุภัก	โตเจริญบุดี	กรรมการ
อาจารย์พิทยารัตน์	ลิมานนท์ดำรง	กรรมการ
อาจารย์มารุต	เลิศจตุรพร	กรรมการ
อาจารย์น้ำฝน	นาสวาสดี	กรรมการ
อาจารย์ ดร.อุทัย	ศาสตร์รา	กรรมการ
อาจารย์วันทนา	ทวิคุณธรรม	กรรมการ
อาจารย์ศุภชัย	ทองหงษ์	กรรมการ

**ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4**

อาจารย์รัฐภิกษา	ตั้งพุทธิพงศ์	หัวหน้า
อาจารย์วรรณภา	นาคศรีอารรณ์	กรรมการ
อาจารย์ทรงพล	เพ็ชรทอง	กรรมการ
อาจารย์ศุภจิภา	งามสอาด	กรรมการ
อาจารย์สิริภัทร	ชื่นคำ	กรรมการ

อาจารย์สรายุทธ	ไกรวัฒน์พงศ์	กรรมการ
อาจารย์วรุฒม์	ผิวงาม	กรรมการ
Teacher Martina	Huckova	กรรมการ
อาจารย์สายสวาท	สุวัฒน์กีฎะ	กรรมการ
อาจารย์พรพรรณ	วิมุกตะลพ	กรรมการ
อาจารย์ ดร.สันติวัฒน์	จันทร์ไค	กรรมการ
อาจารย์นวัฒน์	ธัญศิริ	กรรมการ
<b><u>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5</u></b>		
อาจารย์ ดร.นที	ปิติวรรณ	หัวหน้า
อาจารย์ปรารภนา	เกษน้อย	กรรมการ
อาจารย์วิมลมาศ	อำพลพงษ์	กรรมการ
อาจารย์เพชรพล	พรมมา	กรรมการ
อาจารย์นาวิณี	หล้าประเสริฐ	กรรมการ
อาจารย์ณฎากร	จันทร์ประดิษฐ์	กรรมการ
อาจารย์วิไลพรรณ	สุนทรทรัพย์	กรรมการ
อาจารย์ธนวิทย์	ช่วยบำรุง	กรรมการ
อาจารย์โกเมศ	นาแจ้ง	กรรมการ
Teacher Marko	Zizek	กรรมการ
อาจารย์กวิตา	พองสถาพร	กรรมการ
อาจารย์ ดร.กนก	จันทร์ธา	กรรมการ
<b><u>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6</u></b>		
อาจารย์อินทร์วุธ	เกษตระชนม์	หัวหน้า
อาจารย์นพพร	สุรนาคะพันธ์	กรรมการ
อาจารย์พงษ์ศักดิ์	พิทยชินโชติ	กรรมการ
อาจารย์ธาริณี	วิทยาอนิวรรณ	กรรมการ
อาจารย์วีรพล	เทพบรรหาร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา	ทิมสถิตย์	กรรมการ
อาจารย์ ดร.ชญาภัสร์	สมกระโทก	กรรมการ
อาจารย์ณัฐธยาน์	เลขาวัฒน์พงษ์	กรรมการ
อาจารย์ทิพวัลย์	ตapanานนท์	กรรมการ
อาจารย์ณิชาภัทร	วินัยธรรมกุล	กรรมการ
อาจารย์วิวัฒน์	ลิวศ์วัฒน์	กรรมการ
อาจารย์รัชดาวัลย์	ปลั่งเกียรติยศ	กรรมการ
อาจารย์สัญญาลักษณ์	ศรียากร	กรรมการ
อาจารย์พิสิษฐ	บรรจง	กรรมการ

สั่ง ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

**พรพนม ธีระพรสุข**

(อาจารย์พรพนม ชัยฉัตรพรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม  
และรองคณบดีคณะครุศาสตร์